



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์

เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี รายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา ๗๒ “ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการ
ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้น
แต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

บัดนี้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ที่ ตผ ๐๐๕๔.๒ ชย/๔๐๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้ใดสนใจหรือขอทราบข้อมูลรายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเจริญรัมย์ หรือ โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๕๖๓๐๔ ในวันและเวลาราชการ หรือ <http://www.khokroengrom.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจิริฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์



รับเลขที่ ... ๒๒๖ ... ๒๒๖
 ลงวันที่ ... 31 มีค ๖๕ ...
 เวลา

ที่ ตผ ๐๐๕๔.๒ ขย/ ๔๐๐

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ
 เลขที่ ๓๖๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

กองคลัง อบต.โคกเจริญ
 เลขรับ 63/65
 วันที่ 31 มีค ๖๕
 เวลา 15.45 26.

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ที่ ขย ๗๒๐๐๒/๗๔๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เสร็จแล้ว ผลการตรวจสอบ
 ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างมีเงื่อนไข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
 ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอส่งรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้ท่านควบคุมหรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่อง
 กรณีเช่นนี้ขึ้นอีก ทั้งนี้ ได้ส่งสำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ให้นายอำเภอบำเหน็จณรงค์
 เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 ยืน นายกองคการบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 - นายกองคการบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 วันที่ 30 มีค ๖๕

ขอแสดงความนับถือ

กชพ

(นางกชพร เดชธนภักตร์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- ทราบ/
 ทศปจ ๐๐๑๓๖

๑.๕

(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมใสสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

นางสาวรุ่งระวี โพธิ์เนียม
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ
 โทร. ๐๔๔-๘๑๑๖๑๗
 โทรสาร ๐๔๔-๘๑๑๖๒๓
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpm@oag.go.th

(Signature)

นายจิรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรัมย์
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเรื่องที่กำลังไต่สวนในวรรคก่อนในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ ๑๓ บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แสดงยอดจำนวน ๔,๙๕๘,๒๕๗.๓๘ บาท แต่จากการตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย์ในระบบ e-LAAS ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์ พบว่า รายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ มียอดคงเหลือ จำนวน ๔,๗๙๕,๖๕๗.๓๘ บาท สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ มียอดคงเหลือตามงบการเงินสูงกว่าทะเบียนคุม จำนวน ๑๖๒,๖๐๐.๐๐ บาท สาเหตุเกิดจาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์บันทึกบัญชีสินทรัพย์ในทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับเพิ่มในระหว่างปี และไม่มีการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีของสินทรัพย์ให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ ไม่มีการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ จึงทำให้รายการสินทรัพย์มียอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไม่ตรงกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ตามข้อมูลดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ และบัญชีเงินสะสม

ไม่ลงชื่อ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ ๒ เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิมคือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เพ็ญศรี

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์ การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิก หน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ ตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผล ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับ หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

16/๓๖

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กชพร

(นางกชพร เดชธนภัทร์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

เบญศรี

(นางสาวเบญจรัตน์ แสงประเสริฐ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

35,196,857.44

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

7

1,150,085.98

เงินลงทุนระยะสั้น

8

159,320.00

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

9

9,372,853.39

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10

44,954.93

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

45,924,071.74

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ - ระยะยาว

11

407,425.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

12

10,585,056.70

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ

13

4,958,257.38

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

15,950,739.08

รวมสินทรัพย์

61,874,810.82

11/10/2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....



(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมโรสง)

ลงชื่อ.....



(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมโรสง)

ลงชื่อ.....



(นายจิรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอป่าหน่วจนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

| | หมายเหตุ | ปี 2564 |
|----------------------------------|----------|----------------------------|
| หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | |
| หนี้สิน | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| เจ้าหนี้ระยะสั้น | 14 | 919,883.44 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 15 | 158,361.08 |
| รายได้รับล่วงหน้า | 16 | 97,773.96 |
| รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 17 | 194,083.76 |
| เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น | 18 | 478,937.15 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | <u>1,849,039.39</u> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | |
| เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว | 19 | 1,852,947.14 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | <u>1,852,947.14</u> |
| รวมหนี้สิน | | <u><u>3,701,986.53</u></u> |

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมไธสง)

ลงชื่อ.....

(นายจิรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

| | หมายเหตุ | 2564 |
|-------------------------------------|----------|---------------|
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | |
| เงินสะสม | | 34,403,405.46 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | 14,883,404.84 |
| รายได้สะสม | | 8,886,013.99 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | 58,172,824.29 |
| รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | 61,874,810.82 |

61,874

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมไธสง)

ลงชื่อ.....

(นายจิรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

| | หมายเหตุ | ปี 2564 |
|---|----------|----------------------|
| รายได้ | | |
| รายได้จัดเก็บเอง | 20 | 1,060,130.23 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ | 21 | 16,305,262.56 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ | 22 | 22,375,177.66 |
| รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานได้สังกัด | 23 | 4,010.97 |
| รวมรายได้ | | <u>39,744,581.42</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 24 | 10,159,869.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | 25 | 300,870.20 |
| ค่าตอบแทน | 26 | 39,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | 27 | 4,236,296.08 |
| ค่าวัสดุ | 28 | 1,021,891.76 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 29 | 272,784.92 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 30 | 962,822.58 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค | 31 | 15,033,089.33 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 32 | 88,937.99 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | <u>32,116,461.86</u> |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน | | <u>7,628,119.56</u> |
| ต้นทุนทางการเงิน | | - |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | | <u>7,628,119.56</u> |

พิมพ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายจิรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครังรัมย์ อำเภอป่าเหล็งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

| | เงินสะสม | เงินทุนสำรองเงินสะสม | รายได้สะสม | ทุนดำเนินการ | กำไร/ขาดทุน สะสม | รวมสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน | (หน่วย : บาท) |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม | 19,621,165.36 | 13,665,847.24 | - | - | - | 33,287,012.60 | |
| การปรับปรุงส่วนของทุน | 149,502.56 | | | | | 149,502.56 | |
| การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี | 8,180,535.84 | 84,044.50 | 8,789,551.33 | | | 17,054,131.67 | |
| ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง | 27,951,203.76 | 13,749,891.74 | 8,789,551.33 | | | 50,490,646.83 | |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564 | | | | | | | |
| การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน | 34,900.40 | | | | | 34,900.40 | |
| การจ่ายจากส่วนของทุน | (600.00) | | | | | (600.00) | |
| ปรับปรุงระหว่างปี | 15,992.93 | 3,764.57 | | | | 19,757.50 | |
| รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด | 6,401,908.37 | 1,129,748.53 | 96,462.66 | | | 7,628,119.56 | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 34,403,405.46 | 14,883,404.84 | 8,886,013.99 | | | 58,172,824.29 | |

เบญจภั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....
(นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายธีรรัฐกุล พุ่มขุนทดไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครังรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ การจัดทำการศึกษาบริการสาธารณสุขและกิจการมสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 40,197,300.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 39,125,700.00 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 12,880,066.80 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 8,462,354.00 บาท งบลงทุน จำนวน 2,936,300.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,448,946.00 บาท และงบกลาง จำนวน 14,469,633.20 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึบบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบญจมา

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครังรัมย์ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2564

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครังรัมย์ ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ฝั่งบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีกรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครังรัมย์ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

ไม่พบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจ็ริงรัมย์

| งบแสดงฐานะการเงิน | (หน่วย:บาท) | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|
| | ตามที่ รายงานไว้เดิม ณ 30 ก.ย. 2563 | ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ | ตามที่ ปรับปรุงใหม่ ณ 1 ต.ค. 2563 |
| สินทรัพย์ | | | |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) | - | 3,409,227.64 | 3,409,227.64 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) | | 4,295,056.06 | 4,295,056.06 |
| หนี้สิน | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 560,296.64 | (560,296.64) | = |
| ส่วนกองทุน | | | |
| เงินสะสม | 19,770,667.92 | 8,180,535.84 | 27,951,203.76 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 13,665,847.24 | 84,044.50 | 13,749,891.74 |

โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| งบแสดงฐานะการเงิน | (หน่วย:บาท) | | |
|-------------------|---|-----------------------------|---|
| | ตามที่ รายงานไว้เดิม ณ 30 ก.ย. 2563 | ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ | ตามที่ ปรับปรุงใหม่ ณ 1 ต.ค. 2563 |
| สินทรัพย์ | - | 8,789,551.33 | 8,789,551.33 |
| ส่วนกองทุน | = | 8,789,551.33 | 8,789,551.33 |

นางสาว

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ตราพด ธานีติ และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากประจำที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ

5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินหมุนเวียน หมายถึง เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี เป็นเงินที่หน่วยงานให้กลุ่มอาชีพบุคคลภายนอกกู้ยืม โดยมีสัญญาการกู้ยืมเป็นหลักฐาน ไม่มีการคิดดอกเบี้ย แสดงรายการตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี

รายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างชำระค่าบริการ ทั้งที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

ลูกหนี้ค่าภาษี หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจากผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีประจำปี หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ค่าภาษีตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยมีการประกาศค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้

5.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลต้องชำระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน ซึ่งเกิดจากการกระทำละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

5.4 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

5.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

5.6 ลูกหนี้ - ระยะยาว

ลูกหนี้ - ระยะยาวหมายถึง เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระคืน เป็นเงินที่หน่วยงานให้กลุ่มอาชีพบุคคลภายนอกกู้ยืม โดยมีสัญญาการกู้ยืมเป็นหลักฐาน ไม่มีการคิดดอกเบี้ย แสดง รายการตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี

5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับรายการอุปกรณ์รับรู้เป็นสินทรัพย์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 25661 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี้

| | | |
|--|----|----|
| อาคารถาวร | 30 | ปี |
| อาคารชั่วคราว/โรงเรือน | 10 | ปี |
| สิ่งก่อสร้าง | | |
| - ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก | 20 | ปี |
| - ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก | 10 | ปี |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 10 | ปี |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 5 | ปี |
| ยกเว้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 15 | ปี |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | |
| - เครื่องมือและอุปกรณ์ | 2 | ปี |
| - เครื่องจักรกล | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | |
| - เครื่องมือและอุปกรณ์ | 3 | ปี |
| - เครื่องจักรกล | 7 | ปี |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | |
| - เครื่องมือและอุปกรณ์ | 2 | ปี |
| - เครื่องจักรกล | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ | 10 | ปี |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์ | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์อาวุธ | 7 | ปี |
| ครุภัณฑ์สนาม | 5 | ปี |
| ครุภัณฑ์อื่น | 2 | ปี |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 6 | ปี |
| ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง | | |

1/20/25

กรณีที่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือจากการกำหนดอายุการใช้งานครั้งแรก

5.8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน คือสินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไม่ได้ และ
- มีข้อจำกัดในการจำหน่าย

หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาบันทึกค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ (คู่มือการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 25661 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี้

| | | |
|-------------------------------|----|----|
| ถนนพื้นคอนกรีต | 15 | ปี |
| ถนนพื้นลาดยาง | 5 | ปี |
| สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 20 | ปี |
| เขื่อนดิน | 20 | ปี |
| เขื่อนปูน | 50 | ปี |
| อ่างเก็บน้ำ | 30 | ปี |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 10 | ปี |

กรณีที่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น การคิดอายุการใช้งานให้นับส่วนที่เหลือจากการกำหนดอายุการใช้งานครั้งแรก

5.9 เจ้าหนี้

เจ้าหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ ที่ได้มีจัดทำฎีกาไว้ในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่ไม่ได้ทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

5.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ได้รับสินค้าและบริการในรอบบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ รวมถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับสรรพากรรวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้จ่าย

5.11 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับตัวเงินมาแล้ว แต่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้ให้บริการหรือให้บริการยังไม่ครบตามจำนวนเงินที่ได้รับ

5.12 รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง

รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง หมายถึง เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรมาในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์แล้วเหลือจ่ายแต่นำส่งคลังไม่ทันในปีงบประมาณ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริม

Wharf

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตนม พริกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

5.13 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

เงินรับฝาก หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามเวลาที่กำหนด เช่น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

5.14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว หมายถึง เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาส่งคืน เกิน 1 ปี เช่น เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืน หลังปีงบประมาณ พ.ศ 2565

5.15 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำจัดเก็บเอง จากรายได้ภาษีอากร เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน เป็นต้น

5.16 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีรัฐจัดสรรให้ เช่น ภาษีรถยนต์ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น

5.17 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐ เช่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายได้ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ เช่น รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น

5.18 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน เป็นต้น

5.19 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

5.20 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิตเอง เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

เบญจรงค์

5.21 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กรหรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยนโดยตรง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่าย ตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อ เป็นไปตามเกณฑ์ การรับรู้ ค่าใช้จ่าย

5.22 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายอื่น เมื่อเกิด ค่าใช้จ่ายนั้น

เบนท์

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| | ปี 2564 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 20,448.00 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน | 35,176,409.44 |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | <u>35,196,857.44</u> |

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

(หน่วย:บาท)

| | |
|---|---------------------|
| | ปี 2564 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 115,200.00 |
| เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 980,000.00 |
| รายได้ค้างรับ | 52,631.39 |
| รวม | <u>1,147,831.39</u> |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 11,192.58 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (8,937.99) |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) | <u>2,254.59</u> |
| รวมลูกหนี้ระยะสั้น | <u>1,150,085.98</u> |

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

| ลูกหนี้เงินยืม | ยังไม่ถึงกำหนด | เกินกำหนดชำระ | เกินกำหนดชำระ | รวม |
|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | ชำระ | ไม่เกิน 30 วัน | เกินกว่า 30 วัน | |
| ปี 2564 | - | - | 115,200.00 | <u>115,200.00</u> |
| เงินให้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | ยังไม่ถึงกำหนด | เกินกำหนดชำระ | เกินกำหนดชำระ | รวม |
| | ชำระ | ไม่เกิน 30 วัน | เกินกว่า 30 วัน | |
| ปี 2564 | 800,000.00 | - | 180,000.00 | <u>980,000.00</u> |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | ยังไม่ถึงกำหนด | เกินกำหนดชำระ | เกินกำหนดชำระ | รวม |
| | ชำระ | ไม่เกิน 30 วัน | เกินกว่า 30 วัน | |
| ปี 2564 | - | - | 11,192.58 | <u>11,192.58</u> |

WANT

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด

159,320.00

รวมลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

159,320.00

หมายเหตุ 9 เงินลงทุนระยะสั้น

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

เงินฝากประจำ

9,372,853.39

รวมเงินลงทุนระยะสั้น

9,372,853.39

หมายเหตุ 10 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

สินค้าเพื่อการบริจาด

25,197.43

วัสดุคงคลัง

19,757.50

รวมสินค้าคงเหลือ-ทุน

44,954.93

หัก ค่าเผื่อปรับมูลค่าสินค้า

-

รวมสินค้าคงเหลือสุทธิ

44,954.93

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้ - ระยะยาว

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

200,000.00

หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี

-

200,000.00

เงินขาดบัญชี

207,425.00

รวมลูกหนี้ - ระยะยาว

407,425.00

16/11/25

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

| | ปี 2564 |
|--|-----------------------------|
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 12,945,476.29 |
| <u>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง</u> | <u>(3,424,452.27)</u> |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) | <u>9,521,024.02</u> |
| ครุภัณฑ์ | 1,573,400.00 |
| <u>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์</u> | <u>(509,367.32)</u> |
| ครุภัณฑ์ (สุทธิ) | <u>1,064,032.68</u> |
| รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) | <u><u>10,585,056.70</u></u> |

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

(หน่วย:บาท)

| | ปี 2564 |
|--|----------------------------|
| ถนน | 3,277,320.00 |
| <u>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน</u> | <u>(433,657.09)</u> |
| ถนน-สุทธิ | <u>2,843,662.91</u> |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 2,603,849.60 |
| <u>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น</u> | <u>(489,255.13)</u> |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น-สุทธิ | <u>2,114,594.47</u> |
| รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-สุทธิ | <u><u>4,958,257.38</u></u> |

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้การค้า

(หน่วย:บาท)

| | ปี 2564 |
|-------------------|--------------------------|
| เจ้าหนี้การค้า | 919,883.44 |
| รวมเจ้าหนี้การค้า | <u><u>919,883.44</u></u> |

หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย:บาท)

| | ปี 2564 |
|-----------------------|--------------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 9,982.14 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 148,378.94 |
| รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | <u><u>158,361.08</u></u> |

วินทร์

| | |
|---|---------------------|
| หมายเหตุ 16 รายได้รับล่วงหน้า | (หน่วย:บาท) |
| | ปี 2564 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 97,773.96 |
| รวมรายได้รับล่วงหน้า | <u>97,773.96</u> |
| หมายเหตุ 17 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | (หน่วย:บาท) |
| | ปี 2564 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | 194,083.76 |
| รวมรายได้รับล่วงหน้า | <u>194,083.76</u> |
| หมายเหตุ 18 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น | (หน่วย:บาท) |
| | ปี 2564 |
| เงินรับฝากจากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ | 15,963.00 |
| เงินรับฝากอื่น | 296,909.15 |
| เงินประกันสัญญา | 166,065.00 |
| รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น | <u>478,937.15</u> |
| หมายเหตุ 19 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว | (หน่วย:บาท) |
| | ปี 2564 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,330,318.14 |
| เงินประกันสัญญา | 522,629.00 |
| รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว | <u>1,852,947.14</u> |
| หมายเหตุ 20 รายได้จัดเก็บเอง | (หน่วย:บาท) |
| | ปี 2564 |
| รายได้ภาษี | 582,641.03 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | 181,068.26 |
| รายได้ค่าปรับ | 18,136.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | 490.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 254,160.09 |
| รายได้อื่น | 23,634.85 |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | <u>1,060,130.23</u> |

แนบ

หมายเหตุ 21 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

(หน่วย:บาท)

| | ปี 2564 |
|--|----------------------|
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 313,326.17 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดฯ | 8,566,153.25 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรได้ฯ | 2,209,395.38 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 32,031.09 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4,135,182.42 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 37,290.25 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 17,245.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 994,129.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 510.00 |
| รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ | <u>16,305,262.56</u> |

หมายเหตุ 22 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

(หน่วย:บาท)

| | ปี 2564 |
|--|----------------------|
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 22,333,177.66 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 42,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ | <u>22,375,177.66</u> |

หมายเหตุ 23 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(หน่วย:บาท)

| | ปี 2564 |
|--|-----------------|
| รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | |
| รายได้อื่น | 4,010.97 |
| รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | <u>4,010.97</u> |

แปลไว้

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

| | |
|--|-----------------------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,171,848.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,919,845.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 11,760.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 130,306.00 |
| เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,841,060.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 283,940.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,342.00 |
| เงินวิทยฐานะ | 152,910.00 |
| เงินสมทบ กบข. | 9,219.00 |
| เงินสมทบ กบพ. | 360,566.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 60,879.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,880.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 208,314.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | <u><u>10,159,869.00</u></u> |

หมายเหตุ 25 ค่าบำเหน็จบำนาญ

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

| | |
|--------------------|--------------------------|
| เงินบำเหน็จตกทอด | 42,250.20 |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 258,620.00 |
| รวมค่าบำเหน็จบำนาญ | <u><u>300,870.20</u></u> |

หมายเหตุ 26 ค่าตอบแทน

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

| | |
|------------------------|-------------------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 16,800.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 23,100.00 |
| รวมค่าตอบแทน | <u><u>39,900.00</u></u> |

เบญจ

หมายเหตุ 27 ค่าใช้สอย

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

2,400.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

174,980.00

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

2,047,162.50

ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง

230,371.00

ค่าจ้างเหมาบริการ

1,614,222.58

ค่าใช้สอยอื่น

46,860.00

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

120,300.00

รวมค่าใช้สอย

4,236,296.08

หมายเหตุ 28 ค่าวัสดุ

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

ค่าวัสดุใช้ไป

1,021,891.76

รวมค่าวัสดุใช้ไป

1,021,891.76

หมายเหตุ 29 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

ค่าไฟฟ้า

186,685.46

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล

12,614.00

ค่าโทรศัพท์

10,276.28

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

63,209.18

รวมค่าสาธารณูปโภค

272,784.92

หมายเหตุ 30 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

(หน่วย:บาท)

ปี 2564

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

448,915.88

ครุภัณฑ์

225,108.02

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

288,798.68

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

962,822.58

16/10/25

| หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | (หน่วย:บาท) |
|--|----------------------|
| | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ | 1,754,497.25 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-รัฐวิสาหกิจ | 208,255.17 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 569,229.68 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 11,966,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 287,617.23 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 174,480.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม | 42,810.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | <u>15,033,089.33</u> |

| หมายเหตุ 32 ค่าใช้จ่ายอื่น | (หน่วย:บาท) |
|----------------------------|------------------|
| | ปี 2564 |
| หนังสือจะสูญและหนังสือ | 8,937.99 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 80,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | <u>88,937.99</u> |

| หมายเหตุ 33 ภาระผูกพัน | (หน่วย:บาท) |
|--|---------------------|
| | ปี 2564 |
| - ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ | |
| หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการทั่วไป เป็นเงินรวม 126,000.00 บาท | |
| รายละเอียดดังนี้ | |
| 1.จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวนเงิน 117,000.00 บาท | |
| 2.จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ จำนวนเงิน 9,000 บาท | |
| | (หน่วย:บาท) |
| | ปี 2564 |
| - ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน | |
| ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง | 1,697,000.00 |
| อุปกรณ์ และอื่นๆ | 469,000.00 |
| รวม | <u>2,166,000.00</u> |